

ความจริง 3 ประการในการพึ่งพระเจ้า

ศจ.สมนึก มนตรีเลิศศรี

ข้อพระคัมภีร์

สดุดี 46 “พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลาย เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบาก ฉะนั้นเราจะไม่กลัว แม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าภูเขทั้งหลายจะโคลงเคลงลงสู่สะดือทะเล แม่น้ำน้ำทะเลลึกก็กระนอง และฟองฟู แม้ว่าภูเขาต้นสะเทือนเพราะทะเลอลวนนั้น มีแม่น้ำสายหนึ่งที่คลองระบายกระทำให้พระมหานครของพระเจ้ายินดีคือที่ประทับบริสุทธิขององค์ผู้สูงสุด พระเจ้าทรงสถิตกลางพระมหานคร เธอจะไม่โคลงเคลงย้ายไป พอรุ่งอรุณพระเจ้าก็ทรงช่วยเธอไว้ บรรดาประชาชาติก็ถล่มทลาย และราชอาณาจักรทั้งหลายก็คลอนแคลน พระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียงแผ่นดินโลกก็ละลายไป พระเจ้าจอมโยธาสถิตกับเราทั้งหลาย พระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่ลี้ภัยของเรา มาเถิด มาดูพระราชกิจของพระเจ้า ว่าพระองค์ทรงกระทำไว้สร้างในแผ่นดินโลกอย่างไร พระองค์ทรงให้สงครามสงบถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก พระองค์ทรงหักคันทนุและพินHOOK เสีย พระองค์ทรงเผาถรบเสียด้วยไฟ “จงนิ่งเสีย และรู้เถิดว่า เราคือพระเจ้า เราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติ เราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลก” พระเจ้าจอมโยธาทรงสถิตกับเราทั้งหลาย พระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่ลี้ภัยของพวกเรา”

คำนำ

1. เวลาที่เราไม่มีปัญหา มีความสุข ดูเหมือนว่า เรามีเพื่อนมากมาย แต่เวลาที่เรามีปัญหา มีความทุกข์ ต้องการความช่วยเหลือ เราหาเพื่อนสักคนก็ไม่มี ถึงจะเข้าสู่ภายิตที่ว่า “เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก” ฉะนั้นเวลาที่เรามีปัญหาเราจะหันไปพึ่งใคร แน่แน่นอนที่สุดเราที่เป็นคริสเตียนนั้นเราต้องพึ่งพระเจ้า

2. ในปีใหม่ 2002 นี้ ท่านคิดว่ายังมีหนทางหรือไม่สำหรับความมิดมน ทางตันของท่านหรือไม่

จุดประสงค์ของคำเทศน์คำสอน

เพื่อเน้นย้ำว่าคริสตชนควรที่จะพึ่งพระเจ้า

เนื้อเรื่อง

ความจริง 3 ประการในการพึ่งพระเจ้า

1. พระเจ้ามีพร้อมในทุกสิ่งทุกอย่าง พระเจ้าเป็นกำลังของเราทั้งหลาย เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมกันอยู่พระเจ้ามีพร้อมทุกสิ่ง ไม่ว่าเรามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาทางการศึกษา การเงิน ความสัมพันธ์กับคนข้างเคียง อนาคตอันมืดมนที่ขาดความมั่นคงปลอดภัย พระเจ้าก็มีพร้อมคอยช่วยเหลือเรา ไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรพระเจ้าทรงมีพร้อมจะช่วยเหลือเราได้ในทุกเวลา พระเจ้ามีพร้อมในยามที่เรายากลำบากอยู่เสมอ ไม่มีความมั่นใจใด ๆ ที่เราจะมั่นใจได้เท่ากับการที่พระเจ้าได้วางใจในพระเจ้าของเราพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลง สดุดี 34:10, สดุดี 37:3-5 ฮีบรู 13:8 พระคำข้าเตือนเราว่า ให้อภัยอย่างกล้า ตัวอย่างข้าพเจ้ากับครอบครัวออกไปทานอาหารนอกบ้านกันสังเกตเห็นบุตรคนเล็กนั้น เวลาเลือกสั่งอาหาร เขาจะดูรายการอาหารที่เขาชอบโดยไม่ได้อู้อาหารนั้นว่าจะถูกหรือแพง พอเขาชอบทานอาหาร เขาจะดูรายการอาหารนั้น ทั้งนี้ เพราะเขาไม่กลัวว่า คุณพ่อจะมีเงินพอจ่ายหรือไม่เพราะคุณพ่อเคยพาไปทานนอกบ้านทุกครั้งที่ท่านคุณพ่อเป็นผู้จ่ายให้เสมอ บุตรของข้าพเจ้าไม่กลัว เพราะไว้ใจคุณพ่อ สำหรับคริสเตียนเองก็เช่นกัน เรามีพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของเรา พระองค์ทรงทราบและมีวิธีที่จะช่วยให้เรามีชัยชนะได้

2. ลี้ภัยในพระเจ้า ทรงเป็นที่ลี้ภัย เป็นกำลังของเราทั้งหลาย เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่เสมอ ในยามยากลำบาก เวลาที่เราลี้ภัยเป็นเวลาที่เรากลัวที่สุด เวลาที่เราเผชิญหน้ากับปัญหาเป็นยามที่เราทำอะไรไม่ถูก แล้วไม่อยากจะทำอะไรต่อไป ถ้าเราลี้ภัยในพระเจ้าจะทำให้เราไม่มีความกลัว จะมีความรู้สึกปลอดภัย มั่นคงและจะมีกำลังสดุดี 34:8

ดังข้อพระคัมภีร์ ฮีบรู 13:6 “เหตุฉะนั้น เราทั้งหลายอาจกล่าวด้วยใจเชื่อมั่นว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัว มนุษย์จะทำอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่า” พระองค์จะทรงปกป้องรักษาเราไว้ ไม่ยอมให้เราพลาดพลั้ง ไม่ยอมให้เราต้องตกทุกข์ได้ยากสาหัสขอให้เราเริ่มต้นในปีใหม่นี้ด้วยการลี้ภัยในพระเจ้า ให้ความถือว่า พระเจ้าเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองแก่เราตลอดปีใหม่นี้ไม่เพียงแต่เฉพาะปีนี้ แต่เสมอไป หากพระองค์ทรงนำพาเราในอดีตอย่างเข้มแข็ง และนำพาเรามาแล้วฉันใด พระองค์เองก็จะทรงนำพาเราต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน

3. นิ่งรอคอยพระเจ้า จงนิ่งเสียและรู้เถิดว่า เราคือพระเจ้า มีเวลาที่เราต้องเคลื่อนไหวหรือลงมือทำอะไรบางสิ่งบางประการ ทั้งนี้ก็เพื่อที่เราจะช่วยตัวเองในสิ่งที่เราทำอะไรด้วยตนเองได้ และก็มีเวลาที่เราต้องนิ่งเพื่อรอคอยพระเจ้า พระเจ้ามีเวลาของพระเจ้าสำหรับของพวกเราทุกคน เมื่อเราต้องเรียนรู้กับพระองค์ในการหยุด สงบนิ่ง และสำหรับการรอคอยในพระเจ้า เวลาที่เรามีปัญหา ต้องการ

ความช่วยเหลือเวลาที่เป็นทุกข์ก็ให้เรารอคอยพระองค์ ปัญหาทุกปัญหาให้เรามอบไว้กับพระเจ้า สงบนิ่งแล้วในที่สุดพระเจ้าจะให้เราในสิ่งที่เรารอคอย อย่าใจร้อนออกนอกหน้าพระเจ้า เพราะจะทำให้เสียการอย่าใช้อารมณ์ตัวเองเป็นหลัก ให้เราใช้ความเชื่อมั่นศรัทธาในพระเจ้าเป็นหลัก และสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรา แสดงออกถึงความเชื่อของเราด้วย ก็คือ การสงบนิ่งรอคอยพระเจ้าในการแก้ไขปัญหาให้กับเรา

สรุป

1. หากมีปัญหาใด ๆ (เวลาเทศนาอาจกล่าวถึงปัญหาบางประการที่สมาชิกหรือคริสตจักรกำลังเผชิญอยู่ก็ได้) ที่ท่านกำลังเผชิญอยู่นั้น ท่านเคยรำลึกถึงความครบถ้วนบริบูรณ์ ความพร้อมอยู่ของพระเจ้าหรือไม่ มีอะไรบ้างที่ท่านยังต้องการอยู่ให้ฟังพระเจ้า
2. หากปัญหาใดที่ถูกดูเหมือนเป็นพิษเป็นภัยกำลังโจมตีท่านอยู่ ให้เข้าลี้ภัยในพระเจ้า คือ การยอมรับความช่วยเหลือของพระองค์
3. หากยังไม่ได้รับตามใจปรารถนา ให้รอคอยพระองค์ พระเจ้าไม่เคยทำอะไรไม่ทันการ ในเวลาของพระองค์ พระเจ้าจะทำให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของท่าน

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 53 ฉบับที่ 284, หน้า 18-19.